

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๕๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เพื่อรับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา/คัดเลือกศึกษานิเทศก์	จำนวน ๑ ชุด
๒. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา/คัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา	จำนวน ๑ ชุด
๓. หลักเกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนการสอน	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการพัฒนาและอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งแนวทางการสอนอย่างสร้างสรรค์ และออกแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการศึกษา จนสามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ จึงได้กำหนดดำเนินโครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา “DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๓ รางวัล ประกอบด้วย (๑) รางวัลครูที่มีงานดีเด่นด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนหัวข้อ “นวัตกรรมครูสู่คุณภาพผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” จำนวน ๑๒๐ รางวัล (๒) รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน ๑๐ รางวัล และ (๓) รางวัลศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่น จำนวน ๓ รางวัล

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวนให้ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

๒. แจ้งรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารสถานศึกษาดีเด่น และรางวัลศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาดีเด่น พร้อมแบบแสดงผลงานที่กำหนดคนละ ๑ เล่ม ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

/๓. สำหรับ...

๓. สำหรับรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน หัวข้อ “นวัตกรรมครูสู่คุณภาพผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” ให้ผู้สมัครส่งผลงานผ่าน Google form โดยแนบลิงก์คลิปวิดีโอ พร้อมอธิบายแนวคิดผลงานโดยสังเขป และแผนการสอนหรือหลักสูตรประกอบรายวิชา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



QR Code สิ่งทีส่งมาด้วย